

แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 2/2567

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ(อุทกภัย)ด้านปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี

แผนงาน/กิจกรรมย่อย : (ระบุชื่อแผนงาน/กิจกรรม ในเชิงปฏิบัติ) การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ(อุทกภัย)ด้านปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี

- วัตถุประสงค์ :**
1. เพื่อเตรียมความพร้อม และลดความสูญเสียของสัตว์เลี้ยง
 2. เพื่อเฝ้าระวัง เพิ่มความพร้อมของเกษตรกร สร้างความตระหนักรู้และเพิ่มความพร้อมของเกษตรกรในการรับมือกับอุทกภัย
 3. เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เกี่ยวข้อง ทรัพยากรและอุปกรณ์ช่วยเหลือ ที่จำเป็น เตรียมเสบียงพืชอาหารสัตว์ หน่วยบริการช่วยเหลือเคลื่อนที่ สำหรับการช่วยเหลือสัตว์เลี้ยง
 4. ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนและการอพยพสัตว์เลี้ยง ให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย

ตอบสนองนโยบาย : (ระบุหัวข้อ นโยบาย กรม/กระทรวง หรือ ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง) นโยบายกรมปศุสัตว์-

ลำดับ	ขั้นตอน/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต รอบที่ 2/2567	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	แหล่งงบประมาณ	หมายเหตุ
1	1. การประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อม 2. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อม 3. จัดทำแผนรับมือภัยพิบัติ อุทกภัย 4. เตรียมพื้นที่อพยพสัตว์ 5. จัดเตรียมเสบียงพืชอาหารสัตว์ 6. จัดเตรียมหน่วยบริการสัตว์แพทย์เคลื่อนที่ 7. การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงให้เป็นปัจจุบัน 8. มีการทบทวนองค์ความรู้ในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ	ระยะเวลา 6 เดือน เม.ย.-ก.ย.67	15 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 10 แห่ง 10 ตัน 3 หน่วย 1 ครั้ง 1 ครั้ง	พื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี 6 อำเภอ	สنج.ปศจ. สิงห์บุรี	-سنง.ปศุสัตว์อำเภอ ทุกอำเภอ/ -ศูนย์วิจัยและพัฒนา อาหารสัตว์ชัยนาท -ด่านกักกันสัตว์ชัยนาท	ไม่มี	

ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น : การขาดทรัพยากรทางการเงิน ขาดงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์, อาหาร, และน้ำ การขาดความรู้และความเข้าใจของเกษตรกรเกษตรกรบางรายอาจไม่มีความรู้เพียงพอในการเตรียมความพร้อมและการอพยพสัตว์เลี้ยง เกษตรกรบางรายอาจไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย การสื่อสารระหว่างหน่วยงานภาครัฐ, ภาคเอกชน, และเกษตรกรอาจไม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การประสานงานและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจขาดความคล่องตัว การขาดอุปกรณ์และเครื่องมือที่เหมาะสม ขาดอุปกรณ์กู้ภัยที่จำเป็น เช่น เรือ, เครื่องสูบน้ำ, ปัญหาด้านการเข้าถึงพื้นที่เสี่ยงพื้นที่บางแห่งอาจเข้าถึงได้ยากในกรณีเกิดน้ำท่วม ทำให้การช่วยเหลือและการอพยพสัตว์เลี้ยงเป็นไปอย่างยากลำบาก

ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข : เพิ่มงบประมาณและทรัพยากร รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมและหาทรัพยากรจากภาคเอกชน เพิ่มการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยให้กับเกษตรกร ปรับปรุงการสื่อสารและการประสานงาน พัฒนาระบบการสื่อสารและการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานจัดหาและเตรียมอุปกรณ์ที่เหมาะสม จัดหาอุปกรณ์กู้ภัยและทรัพยากรที่จำเป็น เช่น เรือ เสื้อชูชีพ